

## สรุปมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม ๑ (JA1) ชั้น ๙ สำนักงานกิจการยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ สถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการ ยุติธรรมในปัจจุบัน	<b>มติที่ประชุม</b> รับทราบสถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแนวทางการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลางเชื่อมข้อมูลงานวิจัยขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	สวพ.	
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา การทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศ ทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	<b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยด้านการ พัฒนากระบวนการยุติธรรมยุติธรรม ที่นำเสนอโดย ผศ. ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปสู่ การกำหนดร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นการทบทวนเนื้อหาและกำหนด กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ดังนี้  ๑. ควรพิจารณากรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติฯ ๒๐ ปี นโยบายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาล แนวคิด จาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) แผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  ๒. ควรกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การ พิจารณากำหนดประเด็นการวิจัยสอดคล้องตามเป้าหมายหลักที่กำหนด และ	สวพ.และผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยมหิดล	

เรื่อง/วาระ	มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
	<p>สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม การสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม (community justice) การสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (culture of lawfulness) การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยฯ ต่อไป</p>		